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 Helo gan Kathryn Whitfield 
 

 Mae’r Coronafeirws wedi newid pethau i 
ni 

 

 Bu’n rhaid i nifer o aelodau o’r tîm weithio 
i wasanaethau eraill  

 

 Ond mae’r mwyafrif ohonynt yn ôl erbyn 
hyn   

 

 

 

 Mae Bev wedi bod yn gwneud llawer o 
gyfweliadau yn fyw ar Facebook.  

 Ymunwch â’n grŵp i ddarganfod mwy 
 
https://www.facebook.com/groups/42413210822365
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https://www.facebook.com/groups/424132108223654
https://www.facebook.com/groups/424132108223654


 Cardiau Enfys 
 

 Rydym wedi rhannu nifer o gardiau 
enfys ar draws Gogledd Cymru 
 

 Rydych bellach yn gallu dangos y 
cerdyn i’r heddlu os oes arnoch chi 
angen teithio y tu hwnt i’ch ardal.  

  
 
 
 

 Technoleg 
 

 Rydym wedi gwneud llawer o waith â 
thechnoleg.  

 

 Mae hyn wedi helpu pobl i gadw 
mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod clo.  
 

 Rydym hefyd wedi darparu llawer o 
gefnogaeth a chanllawiau defnyddwyr 
i helpu pawb i ddefnyddio’r we.  

 

 “Get Checked Out” 
 

 Rydym wedi lansio Gwefan Get 
Checked Out  

 

 Mae llawer o wybodaeth am wiriadau 
iechyd a byw’n iach ar gael ar y wefan.  
 
https://getcheckedoutnorthwales.or
g/ 

 
 Y wybodaeth ddiweddaraf am y Prosiectau 

rydym yn eu hariannu 

https://getcheckedoutnorthwales.org/
https://getcheckedoutnorthwales.org/


 
 

 Côr Makaton  gyda Cyswllt Conwy 
 
 
 

 Cynhelir sesiynau’r côr ar-lein 
 

 Mae nifer o bobl yn mwynhau’r 
sesiynau wythnosol 

 

 Tîm TG gyda Flintshire Do It 
 
 

 Mae’r prosiect hwn yn anelu at 
gefnogi pobl i ddatblygu cylch o 
gefnogaeth  

 

 Mae’r prosiect yn cael ei weithredu ar-
lein a chyfarfodydd yn cael eu cynnal 
dros Zoom   
 

 Mae 5 Tîm TG wedi’u ffurfio 
 

 Mae 4 arall ar y gweill 
 
 

 



 

Ffilm Gwerthoedd ac Ymddygiadau  
 

 Rydym yn gweithio ar greu ffilm rithiol  
 

 Rydym yn gweithio mewn partneriaeth 
â TAPE a Hijnx 
 

 Mae’r ffilm yn ymwneud â’n 
gwerthoedd 
 

 Rydym yn edrych ymlaen at weld y 
ffilm orffenedig  

 
 Gwerthuso Prosiectau  

 

 Rydym yn gweithio gyda’r Sector Gofal 
Cyhoeddus  
 

 Rydym yn ystyried yr effaith mae 
gwaith y tîm wedi’i gael yn ystod y 
cyfnod clo  
 

 Rydym yn ystyried beth sydd ei angen 
arnom i barhau  
 

 Rydym yn cynllunio at pan fydd y 
prosiect yn dod i ben  
 

 Mae arnom ni eisiau sicrhau bod y 
gwaith da yn parhau  
 
 
 

 



 Os ydych yn awyddus i gymryd rhan, gallwch 
anfon e-bost atom ar: 
Learning.disability.transformation@flintshire
.gov.uk 
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